



**HỘI NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG &
RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MIỀN TRUNG**

**Thư Chúc Tết
TÂN SỬU 2021**



Kính thưa Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng nghiệp!

Chúng ta đang chuẩn bị đón chào năm mới Tân Sửu 2021, đồng thời đã và đang trải qua năm cũ Canh Tý 2020, một năm với nhiều biến động, thách thức, gian khó chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Nhà nước và nhân dân cùng chung sức chung lòng với từng bước ngăn chặn đại dịch COVID-19; kiên cường, khẩn trương, kịp thời ứng phó và nhanh chóng khắc phục được hậu quả do thiên tai gây ra cũng như thành công trong nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; hoạt động đối ngoại thành công vang dội.

Trong không khí chung của cả nước Hội Nội Tiết - Đái Tháo Đường & Rối Loạn Chuyển Hóa miền Trung trong thời gian qua cũng đã có những hoạt động khoa học với nhiều buổi hội nghị, hội thảo và sự kiện. Đặc biệt trang thông tin điện tử <https://demacvn.com> cũng đã được hoàn chỉnh nhằm cung cấp nhiều thông tin cập nhật liên quan về Đái Tháo Đường, Nội tiết và Rối loạn chuyển hóa cho hội viên và bạn đọc quan tâm; các chuyên mục được trình bày đầy đủ, đẹp mắt, dễ dàng tìm kiếm; bước đầu trang web trong vòng 6 tháng đã đạt 20.000 lượt truy cập và 1.000 từ khóa được hiển thị lên đầu theo thống kê của google analytics và search console. Bên cạnh đó công tác tổ chức của Hội cũng được kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, cùng đồng hành, thực hiện mục tiêu chung là xây dựng, phát triển chuyên ngành Nội Tiết – Đái Tháo Đường & Rối Loạn Chuyển Hóa tại miền Trung - Tây Nguyên.

Trong năm Tân Sửu (2021) chúng ta hướng đến Hội nghị Nội Tiết - Đái Tháo Đường & Rối Loạn Chuyển Hóa miền Trung - Tây Nguyên dự kiến trong hai ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2021 với trên 700 đại biểu tham dự với trên 80 bài báo cáo về chuyên đề, nghiên cứu khoa học và CME bổ ích hướng đến các đồng nghiệp đang chăm sóc sức khỏe nhân tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt - thành phố “mộng mơ” với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ nhưng cũng là nơi vẫn ẩn chứa những nguy cơ về bệnh tật liên quan Bệnh Nội Tiết - Đái Tháo Đường và Rối Loạn Chuyển Hóa.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu thay mặt Ban Chấp hành Hội Nội tiết - Đái tháo đường & rối loạn chuyển hóa miền Trung, tôi xin cảm ơn sự đồng hành của quý đồng nghiệp và mong sự tham gia và đóng góp các bài viết của quý đồng nghiệp để cho trang thông tin điện tử <https://demacvn.com> ngày càng hoàn thiện hơn. Kính chúc toàn thể quý hội viên, quý độc giả và các đồng nghiệp, năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong học tập, nghiên cứu, điều trị săn sóc bệnh nhân, đóng góp sức mình vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân, vào sự phát triển của chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, đồng hành tiến lên cùng đất nước.

TM Hội Nội tiết - ĐTĐ & RLCH Miền Trung



GS.TS. NGUYỄN. Nguyễn Hải Thủy